



มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 18)

.....

อ้างอิงข้อกำหนด ออกตามตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในการเปิดพื้นที่การปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นควรให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์งดใช้พื้นที่สำหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ในวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา ต่อเนื่องถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ และความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) และสามารถเข้าพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยให้เป็นไปตามแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

2. ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณบดีและหัวหน้าภาควิชา สามารถมอบหมายให้บุคลากรในกำกับปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ได้ตามความเหมาะสม จนถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ในส่วนของปฏิบัติงานที่บ้าน ให้คำนึงถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานดังนี้

2.1 ให้หน่วยงานกำหนดเวลาทำงานประจำวันตามความเหมาะสม เช่น 08:00-16:00 น. หรือ 08:30-16:30 น. โดยต้องมีระยะเวลาเทียบเท่ากับระยะเวลาปฏิบัติงานปกติภายในคณะฯ และกำหนดให้มีการแสดงตนเมื่อเริ่มหรือเลิกการปฏิบัติงานแต่ละวัน

2.2 ให้บุคลากรสายสนับสนุน บันทึกการปฏิบัติงาน หัวข้อประกอบด้วย 1. แผนงาน 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ และ 3. ผลการปฏิบัติงานรายวัน (สามารถประยุกต์ใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานที่บ้านได้ตามความเหมาะสม) ซึ่งได้เริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาทุกวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันสิ้นงวดของแต่ละสัปดาห์และให้รวบรวมแบบรายงานฯ ส่งงานบริหารฯ ต่อไป

2.3 เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ ในกรณีที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย ให้งดการเดินทางออกนอกเขต พื้นที่พำนัก ประจำในระหว่างการทำงานที่บ้าน (work from home) เว้นแต่มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยง ได้ที่ จะต้องปฏิบัติงานจากสถานที่อื่น และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้อื่นในพื้นที่แออัด

2.4 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุผลใดๆ ให้ขออนุมัติการลาตามวัตถุประสงค์

2.5 ให้หน่วยงานพิจารณาจัดประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ยังคงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย หรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

4. ให้หน่วยงานในพื้นที่วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา งดเว้นกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มใน ลักษณะของการสังสรรค์จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง งดเว้นกิจกรรมทางสังคมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 25 คน ยกเว้นพิธีการ ทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี ทั้งนี้ คณะฯ มีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด หากหน่วยงานมีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมภายใน พื้นที่คณะ วิทยาศาสตร์โดยที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 25 คน ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมแผนการจัด กิจกรรมล่วงหน้า ณ สำนักงานเขตพื้นที่/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ สำหรับ พื้นที่ศาลายา ให้หน่วยงานยังคงดำเนินการประเมินความพร้อมผ่าน ระบบ Thai Stop Covid+ เพื่อรายงาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม พิจารณาให้ความเห็นชอบ

5. สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบางประเภทที่ดำเนินการในพื้นที่วิทยาเขตพญาไท และศาลายา ให้ ปฏิบัติตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ รองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

6. กรณีนอกเหนือไปจากประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีที่กำกับดูแล เสนอ คณบดี เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ โดยจะพิจารณาเฉพาะเหตุที่อาจเกิดความ เสียหายอย่างร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ขอให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่อง ถ้าพบเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณะให้ ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป หากพบว่ามิบุคคลากร นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะฯ อาจพิจารณาบทลงโทษ เพราะจะส่งผลกระทบต่อ เกิดอันตรายต่อผู้อื่นในสำนักงาน และอาจจะมีผลตามกฎหมาย จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์